

# ĐA DẠNG & CƠ HỘI HỌC TẬP & NGHỀ NGHIỆP TẠI VJU

“ĐIỀU ẤN TƯỢNG NHẤT ĐỐI VỚI TÔI Ở TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT, ĐHQGHN (VJU) LÀ NHỮNG CƠ HỘI MÀ NHÀ TRƯỜNG MANG LẠI, BAO GỒM CẢ CƠ HỘI HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM VÀ NGHỀ NGHIỆP” - ĐÓ LÀ CHIA SẺ CỦA QUÁCH TRANG THƯƠNG, THỦ KHOA ĐẦU RA KHÓA ĐẦU TIÊN CHƯƠNG TRÌNH NHẬT BẢN HỌC VỚI SỐ ĐIỂM GPA 3.85.

 THU TRANG



### CƠ DUYÊN ĐẾN VỚI VJU TỪ SỰ “LIÊU LĨNH”

Trang Thương chia sẻ: “Nhớ lại 4 năm về trước, tôi vẫn nghĩ có một may mắn nào đó đã kéo mình đến với ngành Nhật Bản học tại Trường ĐH Việt Nhật. Thực ra tôi đã có niềm yêu thích và quan tâm đến tiếng Nhật, cũng như văn hóa Nhật từ lâu, nhưng người thân thì không có ai biết về lĩnh vực này và cũng có rất nhiều sự lựa chọn xung quanh nên lúc đó tôi cảm thấy rất mơ hồ. Một cách tình cờ, tôi đọc được thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Việt Nhật trên trang web của Trường. Tôi cũng khá lo lắng vì đây là chương trình cử nhân đầu tiên của Trường ĐH Việt Nhật, nhưng vì ấn tượng về khung chương trình nên đã quyết định tìm hiểu và đăng ký”.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, Trang Thương rất ấn tượng khi biết rằng Trường ĐH Việt Nhật có đội ngũ giảng viên chất lượng với 50% giảng viên là người Nhật. Được thành lập bởi Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, Trường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; người học có nhiều cơ hội học tập, giao lưu tại các trường đại học đối tác của Nhật Bản. Đặc biệt, triết lý “giáo dục khai phóng” trong ngành Nhật Bản học mang ý nghĩa không chỉ đào tạo những kiến thức, nghiên cứu về Nhật Bản mà còn mở rộng kiến thức trong nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế, quản lý, giáo dục, luật... “Những thông tin đó là sức hấp dẫn để tôi đưa ra quyết định “liêu lĩnh” là bước chân vào ngôi trường còn non trẻ này. Sau 4 năm học tập tại mái trường VJU, cùng với những nỗ lực của bản thân, tôi đã gặt hái được rất nhiều kiến thức và trải nghiệm. Vì vậy khi kết thúc 4 năm học ở Trường thì tôi cho rằng sự liều lĩnh lựa chọn VJU khi đó là một may mắn, hay còn là cái “duyên” khi gặp được VJU”, tận thủ khoa cho hay.

### NHỮNG CƠ HỘI HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM VÀ NGHỀ NGHIỆP TẠI VJU

Điều ấn tượng nhất đối với Trang Thương là những cơ hội mà VJU mang lại, bao gồm cả cơ hội học tập, trải nghiệm và nghề nghiệp.



Cô bạn cho biết, trước hết, trong cơ hội học tập, sinh viên VJU được trao đổi, học hỏi từ những giảng viên nhiệt tình, có chuyên môn từ cả Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, Trang Thương luôn cảm thấy biết ơn vì VJU đã tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. “Điều bản thân tôi và có thể nhiều bạn sẽ lo lắng khi học đại học là học phí, nhưng ở VJU có nhiều cơ hội nhận học bổng để giúp sinh viên giảm gánh nặng tài chính và tập trung vào việc học tập”, Thương bày tỏ.

Theo Trang Thương, sinh viên VJU sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa, môi trường Nhật Bản, những hoạt động ngoại khóa để trau dồi những kỹ năng mềm thông qua việc tham gia câu lạc bộ, giao lưu trao đổi ở Nhật Bản. Cô cũng chia sẻ về chuyến trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Nhật Bản vào đầu năm nay, với những trải nghiệm học tập, giao lưu đầy ấn tượng tại xứ sở hoa anh đào.

Ngoài ra, điều vô cùng quý giá đối với Trang Thương và các sinh viên tốt nghiệp tại VJU là cơ hội nghề nghiệp. Dựa trên nguyện vọng và kế hoạch của từng cá nhân, thấy cô ở VJU rất nhiệt tình giới thiệu cho sinh viên



những cơ hội việc làm cả ở Việt Nam và Nhật Bản. Thực tế, từ năm thứ 3, sinh viên VJU đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, giới thiệu đến nhiều doanh nghiệp, tổ chức để thực tập. Ngoài ra, Nhà trường cũng tạo cơ hội rộng mở để sinh viên tiếp tục học lên bậc cao hơn đối với những bạn mong muốn theo con đường học tập, nghiên cứu.

Trang Thương bày tỏ, là một trong những cánh chim đầu đàn của VJU thì cô bạn rất muốn lan tỏa những ấn tượng đẹp và chia sẻ về những cơ hội khi học tập tại ngôi trường này tới những bạn có nguyện vọng học tập tại VJU.

#### KIÊN TRÌ ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN CỦA CHÍNH MÌNH

Sau 4 năm học tập tại VJU thì điều mà Thương cảm thấy bản thân thay đổi nhiều nhất là sự năng động và tính tự chủ. Năng động hơn là vì cô bạn đã thay đổi bản thân, từ một người không mấy quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa trở nên tích cực tham gia giao lưu, trò chuyện với các bạn cả Việt Nam và Nhật Bản, cùng với tham gia câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động trong và ngoài Trường. Đặc biệt, Thương chia sẻ rằng, VJU đã giúp mài giũa tính tự chủ trong việc học tập,

giúp cô bạn luôn ý thức tự học và nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Giống với đa số sinh viên khi vào VJU, thủ khoa Quách Trang Thương bắt đầu học tiếng Nhật từ con số 0. Vì vậy, để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, Thương nghĩ là nhờ sự kiên trì, không bỏ cuộc khi đối mặt với những khó khăn như vậy. "Trong tiếng Nhật có 1 câu nói cùng nghĩa như câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" ở Việt Nam. Trong những năm học đầu, tôi dành nhiều thời gian tự học tiếng Nhật tại nhà. Sau khi có kiến thức nền về tiếng Nhật, tôi tiếp thu một cách dễ dàng hơn và dành thời gian nhiều hơn cho việc mở rộng các kiến thức chuyên ngành và để tài nghiên cứu của mình vào những năm cuối", Trang Thương cho hay.

Hiện tại, Thương đang tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản phù hợp với mong muốn của bản thân. Trong tương lai gần, Thương dự định sẽ làm việc tại Nhật để tận dụng và phát triển một cách tối đa những kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy tại VJU.